



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ news.thaipbs.or.th</p>	<p><b>วันเอดส์โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-ocha โพสต์ข้อความและรูปภาพ ระบุว่า วันนี้เป็นวันเอดส์โลกประจำปี มีหลายประเด็นที่ชาวไทยทุกคนควรจะมีใจร่วมกันในพัฒนาการและความสำเร็จด้านการป้องกันและให้การรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมทั้งการรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และล่าสุด อภ.ได้แสดงความสำเร็จในการผลิตยา Efavirenz Tablets 600 มก. เป็นตัวแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WHO Prequalification Program พร้อมทั้งแนบข้อมูลเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์การรักษาระหว่างระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานวันเอดส์โลก โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ฝ่ายการแพทย์ และนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ร่วมงานพร้อมกันนี้ ได้นำดารารับประทานเข็มที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะพิธีเชนเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนักโรคเอดส์ฯ ระบุว่า การทำให้คนที่มีความเสี่ยงทุกคนเข้าถึงการตรวจเลือดและหาเชื้อเอชไอวีได้เร็ว เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การรักษาได้เร็วจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ข้อมูลในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อตนเองร้อยละ 98 แต่มีเพียงร้อยละ 75 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และในจำนวนนี้ มีเพียงร้อยละ 84 ที่กินไวรัสได้สำเร็จ</p> <p>ด้าน กรมอนามัยวางแผนยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ปี 2563 ให้ลดต่ำกว่าร้อยละ 1 พร้อมเน้นการเข้ารับบริการปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีคุณภาพ สำหรับหญิงทั้งก่อนและหลังตั้งครรภ์ รวมทั้งสามี</p>
<p>เว็บไซต์ mgonline.com</p>	<p><b>รพ.คุณธรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรพ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ว่า สธ.มีนโยบายส่งเสริมรพ.ในสังกัดให้เป็นรพ.คุณธรรม บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรมและหลักกฎหมาย โดยรพ.ตะพานหิน เป็น 1 ใน 3 แห่งของรพ.ในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบรพ.คุณธรรมของประเทศ มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยแนวคิดคุณธรรมนำรพ.คุณภาพสู่รพ.คุณธรรมที่ยั่งยืน</p>
<p>เว็บไซต์ bangkokbiznews.com mgonline.com</p>	<p><b>แอบอ้างจัดทำหนังสือครบรอบ สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พ.ย.ของทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบ 76 ปี จะมีบริษัท ห้างร้าน สอบถามเรื่องมีผู้ทำหนังสืออ้างชื่อสธ.ไปติดต่อขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาเพื่อลงในหนังสือครบรอบวันสถาปนา ยืนยันว่า สธ.ไม่มีนโยบายรับการสนับสนุนจัดทำหนังสือหรือเอกสารใดๆ และไม่เคยอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลจัดทำหนังสือ ขอให้ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน อย่าได้หลงเชื่อ และหากได้รับการติดต่อขอสนับสนุนจัดทำหนังสือดังกล่าว ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงและแจ้งความเพื่อดำเนินคดี รวมถึงแจ้งเบาะแสที่ สป.สธ. หมายเลข 02-5901000 ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของสธ.รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนากร จงอักษร นิติกรชำนาญการพิเศษ อัย. เปิดเผยว่า อัย.ได้ร่วมมือกับ กสทช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สคบ. สำนักงานปลัดก.ดิจิทัลฯ และหน่วยงานทางวิชาการ พัฒนาการปราบปรามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริงอย่างต่อเนื่อง โดยอัย.จะตรวจสอบและแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานข้างต้นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ</p> <p>นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า อัย. และ กสทช. มีนโยบายร่วมกันจัดการปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อทุกประเภท อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะเร่งติดตามตรวจสอบและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางสื่อต่างๆ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยใช้กลไกการประสานความร่วมมือที่ลดขั้นตอนของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อความรวดเร็วในการยุติโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้น แท่น	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงอากาศเย็นลง กลุ่มเด็กเล็กควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงต้องคัดกรอง หากพบว่าเด็กตัวร้อน ง่วงซึม มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ต้องแจ้งผู้ปกครองให้มารับและหยุดพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย และควรทำความสะอาดสถานที่ ของใช้เป็นประจำทุกวัน อีกทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้แสงแดดเข้าถึง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนเด็กที่ป่วย ควรนอนพักผ่อนให้มาก ดื่มน้ำบ่อยๆ ถ้าตัวร้อนมากควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัว หรือกินยาลดไข้ตามแพทย์สั่ง หากมีไข้สูงนานเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ทันที</p>
เว็บไซต์ newtv.co.th maticchon.co.th	<p><b>ความสุขทางใจมอบให้กันได้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริศักดิ์ ธิติพิตรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวภายหลังเปิดงาน “ความสุขทางใจมอบให้กันได้” ณ สยามสแควร์วัน กทม. ว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวชทั่วประเทศมากกว่า 2.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ เข้ารับบริการจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต 322,072 คน จากรายงานระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต ปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท มุลนิธิฯ จึงจัดโครงการ “ความสุขทางใจมอบให้กันได้” เพื่อเผยแพร่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลายใหม่ของมูลนิธิฯ ออกแบบ โดย ม.ล.จิราธร จิระประวัติ มินิคอนเสิร์ตจากวง BNK 48 การประมูลเสื้อจากศิลปินดาราร การแสดงของวงซิมโฟนีออเคสตรา การเสวนา “การแบ่งปันความสุข” นิทรรศการและสนทนาการต่างๆ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ภายในงาน หรือที่มูลนิธิรพ.ศรีธัญญา แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2528-7800 ต่อ 57136</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพระรา	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับกัญชา โดย หมอต่อ ระบุว่า การใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลาย ถ้ามีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้พืชกระท่อม ยาบ้า ที่อาจทำสูตรที่มีปริมาณน้อยลงหรือควบกับบางอย่างไม่อันตราย ก็จะทำให้มีการยอมรับได้ ในส่วนของการใช้กัญชาทางการแพทย์ แม้จะมีความเข้าใจในบริบทของกัญชามากขึ้นแต่ยังมีความยึดติดในประเด็นเป็นยาเสพติด ซึ่งถ้าใช้ในทางการแพทย์ ปริมาณเริ่มต้นและการเพิ่มปริมาณจะไม่ทำให้เกิดการติดอย่างแน่นอน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ	<p><b>ยาฝรั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2</b></p> <p>-เสนอบทความว่า สธ.ได้เปิดจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ รวบรวมความเป็นมาของงานสุขภาพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดแสดง 1 ในนั้นคือ “ช็อกโกแลตถ่ายพยาธิ” ยาฝรั่งตัวแรกๆ ที่เข้ามาในไทย โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ระบุว่า ในอดีตประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาหารและน้ำดื่ม ทำให้โรคพยาธิเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ โดยยาถ่ายพยาธิเดิมกินยาก แต่ประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการนำยาถ่ายพยาธิจากเมืองฝรั่งเข้ามา และเพื่อให้เด็ก ๆ กินง่ายโดยทำเป็นช็อกโกแลตถ่ายพยาธิ ยี่ห้อ “เวสต์มินสเตอร์ เวิร์มช็อกโกแลต” และ “บูคแลต” ซึ่งไม่ได้เป็นช็อกโกแลตจริง แค่แต่งสี กลิ่น รสให้เหมือนเท่านั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์กลางกระแส</p>	<p><b>คนไร้บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส.ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ มูลนิธิกระเจา ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กทม. เพื่อช่วยเหลือดูแลให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คนไร้บ้านครึ่งหนึ่งมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้า ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานต่างทำหน้าที่ แต่หลังจากลงนามความร่วมมือแล้ว ผมจะรับหน้าที่ดูแลต่อต้านพื้นฐานปัจจัยสี่ ฝีกอาชีพ และตามหาญาติ หากโรคกลับมาซ้ำจะให้กลับมารักษา ทำให้การดูแลครบวงจรและมีคุณภาพ น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีของโลกได้ในอนาคต</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch